

ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชน

ประจำวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๒

หน่วยงานเจ้าของเรื่อง : กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

ช่องทางติดต่อ : กองกิจการเพื่อการพัฒนา กรมองค์การระหว่างประเทศ

โทร. ๐ ๒๒๐๓ ๕๐๐๐ ต่อ ๑๒๑๗๒

<http://www.mfa.go.th/sep4sdgs/en/home>

หัวข้อเรื่อง : “หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อการบรรลุเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) มรดกทางปัญญาสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนของประชาคมโลก”

หลังจากเกิดวิกฤตเศรษฐกิจและผลกระทบจากการพัฒนาที่ขาดความสมดุล ประชาคมโลกได้ร่วมกันสร้างเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนทั้ง ๑๗ เป้าหมาย (Sustainable Development Goals - SDGs) เมื่อปี ๒๕๕๘ เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาของทั้งโลกอย่างยั่งยืนภายใน ๑๕ ปี โดยคำนึงถึงมิติด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อมอย่างบูรณาการ และครอบคลุมทั่วถึงทุกที่ทุกคน โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง และมีหลักการสำคัญ คือ ต้องเป็นการพัฒนาที่สมดุลทั้ง ๕ มิติ ได้แก่ สังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม สันติสุข ยุติธรรม และหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาต้องเริ่มจากตัวบุคคลในท้องถิ่นหรือ “ระเบิดจากข้างใน” เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายของการพัฒนามีส่วนร่วมขับเคลื่อนการพัฒนาที่ตรงกับความต้องการและบริบทของพื้นที่ โดยมีความร่วมมือจากทุกภาคส่วน รวมทั้งต้องประยุกต์ใช้องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อเป็นตัวขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน

“หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” (Sufficiency Economy Philosophy - SEP) เป็นฐานความคิดที่สามารถนำไปใช้ในการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างแท้จริง รัฐบาลไทยจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาดังกล่าวมาเป็นแนวทางในการพัฒนาประเทศไทยให้มีความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติระยะ ๒๐ ปี พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐ และได้ริเริ่มนโยบายการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้เป็นแนวทางขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SEP for SDGs) เพื่อสร้างความร่วมมือเชิงหุ้นส่วนกับต่างประเทศในการบรรลุ ๑๗ เป้าหมาย โดยการเผยแพร่และส่งเสริมให้นานาประเทศรับรู้ เข้าใจ และพิจารณานำแนวทางของการพัฒนาที่ยั่งยืนด้วยหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในประเทศของตน

การพัฒนาที่ยั่งยืนไม่ใช่เรื่องใหม่และไกลตัว เพราะศาสตร์พระราชาและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงล้วนเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ยั่งยืนสมดุลทั้งสี่ด้านและตั้งอยู่บนพื้นฐานความรู้คู่คุณธรรม ดังนั้น SEP และ SDGs จึงเป็นเรื่องที่สอดคล้องและเชื่อมต่อกันได้สนิท เนื่องจากมีจุดหมายเดียวกัน คือ การพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล ไทยมีตัวอย่างความสำเร็จของการนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาทั้งในระดับชุมชนและระดับประเทศในหลากหลายมิติ จึงได้แบ่งปันประสบการณ์ให้กับนานาประเทศ โดยมีโครงการความร่วมมือในรูปแบบศูนย์เรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และชุมชนตัวอย่างต่าง ๆ เพื่อการพัฒนาชุมชน โดยการประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับ ๒๔ ประเทศทั่วโลก และยังมีอีก ๖ ประเทศในหลายภูมิภาคที่แสดงความประสงค์จะร่วมมือในลักษณะเดียวกันกับไทย นอกจากนี้ ไทยยังเป็นผู้ประสานงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในอาเซียน โดยได้ผลักดันให้ประเด็นการพัฒนาที่ยั่งยืนเป็นวาระของอาเซียนเพื่อสนับสนุนการสร้างประชาคมอาเซียนที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

การเผยแพร่หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในเวทีระหว่างประเทศภายใต้นโยบาย SEP for SDGs และ SEP for DGs Partnership นอกจากจะเป็นการเผยแพร่มรดกทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ไปสู่สากลแล้ว ยังทำให้ไทยสามารถกระชับความสัมพันธ์กับมิตรประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ มากขึ้น รวมทั้งเน้นย้ำจุดยืนและบทบาทในเวทีระหว่างประเทศในด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน ตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือและความเป็นหุ้นส่วนระหว่างไทยกับนานาประเทศเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนไปด้วยกัน

๒๙ เมษายน ๒๕๖๒